



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 6 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi biết rằng việc tất cả học sinh trở lại trường sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội và cách ly sẽ đầy thử thách. May mắn thay, chúng ta đã có nhiều năm hoạt động dưới nền tảng lãnh đạo ổn định của thầy Mark Priddis. Đồng thời, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn tận tụy, cống hiến hết mình mỗi ngày; phối hợp cùng nhau để cung cấp một môi trường học tập tích cực và chăm sóc cho tất cả học sinh, đó là điều vô giá đối



Nhưng tất nhiên, nếu không có sự hợp tác chặt chẽ cùng với sự quan tâm và hỗ trợ của các bậc cha mẹ thì thành công sẽ khó mà đạt được. Tôi rất vui mừng vì điều này là một thực tế ở trường chúng ta.

Bằng chứng về “Global Education” có thể được nhìn thấy ở nhiều khía cạnh. Tất cả học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 8 đều tham dự Bài thi Đánh giá Trường học Quốc tế từ Úc. Những kết quả đã ghi nhận cho thấy các em đang có kỹ năng Viết ngang bằng hoặc cao hơn các trường tương tự trên khắp thế giới.

Trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học quốc tế, thang đánh giá trình độ vào cuối năm lớp 6 của Bộ Giáo dục Singapore dành cho học sinh ngoài lãnh thổ, chúng tôi có hai học sinh xuất sắc giành được Giấy khen.

Ngoài ra, kết quả từ các kỳ thi Cambridge thể hiện rằng học sinh trường Quốc tế Singapore có thành tích học tập tốt, với hơn 80% học sinh IGCSE đạt điểm A hoặc A+, và có bốn học sinh đạt điểm xuất sắc.



Chúng tôi rất tự hào với kết quả 100% học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đều trúng tuyển vào đại học (mặc dù một số ít em học sinh lựa chọn tạm nghỉ 1 năm trước khi bước chân vào đại học). Các điểm đến của các em bao gồm: Việt Nam, Singapore, Úc và Hoa Kỳ.

Học sinh của chúng tôi tỏa sáng không chỉ trong lĩnh vực học thuật. Các em cũng luôn thể hiện các Giá trị Phương Đông vốn là trọng tâm của trường Quốc tế Singapore.



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 6 2023



Tại cuộc thi Nhạc kịch Tiếng Anh về Lịch sử Việt Nam được tổ chức bởi Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh, lớp 4 và lớp 5 Song ngữ đã trình diễn hành động hy sinh của “Anh hùng Tô Vĩnh Diện” trong trận Điện Biên Phủ, tiết mục này đạt giải khuyến khích về trình diễn và giải nhì về kỹ năng thuyết trình.

Lớp 8 Quốc tế đã quyên góp thực phẩm, sữa và mang tặng các cụ già và trẻ mồ côi ở Chùa Từ Hạnh, trong một phần của chuyến dã ngoại của lớp. Đây là một hoạt động giúp các em thể hiện sự quan tâm của các mình đối với cộng đồng.

Ngoài ra, mỗi thứ Hai hàng tuần, tất cả học sinh và giáo viên tập trung tại Sân trường để tham gia lễ chào cờ, nơi các em có thể thể hiện niềm tự hào về quê hương hoặc các học sinh Quốc tế thể hiện lòng biết ơn đối với nước sở tại.

Thông qua những hoạt động quan trọng như thế này, chúng ta có thể vun đắp nền tảng quý Phụ huynh đã xây dựng và giúp hướng dẫn các em trở thành những công dân tích cực, và có trách nhiệm.

Với sự hỗ trợ xuyên suốt của các bậc phụ huynh, sự chỉ đạo của Tập đoàn Quốc tế Kinderworld và nỗ lực của đội ngũ nhân viên tận tụy và có trình độ cao, chúng tôi mong đợi một năm học 2023-2024 đạt được nhiều thành công hơn nữa.

## Robert Madden – Hiệu trưởng

\*Xin lưu ý đến quý phụ huynh rằng ngày 7 tháng 8 là ngày đầu tiên của năm học mới 2023 – 2024. Các giáo viên sẽ sẵn sàng đón tiếp các em học sinh và hướng dẫn các em vào lớp. Chúng tôi cũng sẽ có một buổi lễ khai giảng nhỏ sau giờ ăn sáng tại Hội trường. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào trong kỳ nghỉ hè vui lòng liên hệ với văn phòng trường qua số điện thoại 028 7301 3777 hoặc đến trực tiếp học xá (Thời gian hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu 8 giờ đến 17 giờ và thứ Bảy 9 giờ đến 12 giờ)





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 6 2023

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Năm học 2022 – 2023 sắp kết thúc, các em học sinh Trung học Phổ thông đã được yêu cầu ngẫm lại về năm học đã qua. Cụ thể, các em được yêu cầu nhớ lại những gì em đã làm tốt, những gì em có thể cải thiện và cách các em dự định cải thiện trong năm tới. Những ghi nhận này đã cho thấy các em đã trưởng thành như thế nào trong năm nay. Khi nhìn vào hồ sơ học tập và những bản tự ngẫm này, chúng tôi được gợi nhớ rằng các học sinh đã học tập chăm chỉ và các em đã tiến bộ như thế nào trong năm nay.



Ngoài việc chúc mừng và trao giải thưởng các học sinh tại buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi tự hào về mỗi học sinh đã nỗ lực cải thiện bản thân về mặt xã hội và học tập. Năm học này chúng tôi đã trải nghiệm những bất ngờ thú vị, những kỷ niệm đẹp và nhiều cơ hội cho sự phát triển. Tôi chúc tất cả các em một kỳ nghỉ hè an toàn, thư giãn và tôi mong được gặp lại các em học sinh vào tháng 8 tới

**Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)**





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 6 2023



**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Thật khó để tin rằng ngày cuối cùng của năm học đã đến! Dường như chỉ mới ngày hôm qua chúng ta chào đón các học sinh Khối Mầm non của mình đến trường ngày đầu tiên. Một năm học đã trôi qua! Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự phát triển về mặt học thuật, thể chất và xã hội của tất cả các em nhỏ trong năm nay.

Tháng 6 Khối Mầm non đã có rất nhiều buổi ôn tập, trải nghiệm STEM, trải nghiệm màn trình diễn thú vị của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, buổi tổng duyệt văn nghệ cuối năm, chuyến tham quan đến Vietopia đầy vui vẻ, và tất nhiên phải kể đến Lễ tốt nghiệp.

Chúng tôi rất cảm kích quý phụ huynh đã là một phần trong quá trình học tập của các con trong năm nay. Thay mặt cho tất cả các giáo viên Khối Mẫu giáo, tôi hy vọng các em học sinh sẽ có nhiều kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè. Nếu các em sắp đi du lịch cùng gia đình, tôi chúc các em và gia đình có một kỳ nghỉ tuyệt vời, an toàn và hạnh phúc! Tôi mong được gặp lại tất cả các em vào năm học mới!"

**Barbara Borberly – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)**





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 6 2023

## Các em học sinh thân mến,

Năm học 2022-2023 sắp kết thúc!

Nhìn lại mười tháng miệt mài đèn sách, kết quả học tập của các em học sinh khối song ngữ trong năm học 2022-2023 đã làm cho nhà trường, thầy cô và ba mẹ các em quá đỗi tự hào.

Đối với các em học sinh lớp Một, mới ngày nào các em còn rụt rè khi bước vào cửa lớp. Thế mà giờ đây, các em đã đọc thông viết thạo cả Tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui!



Em Nguyễn Thị Thanh Hà lớp 1A là học sinh có dáng người nhỏ nhắn ở lớp Một. Trong năm học em Hà thường nghỉ học vì hay bị sốt do viêm Amidam, thế nhưng em luôn cố gắng trong học tập. Cuối năm học em Hà vinh dự đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc của chương trình song ngữ với điểm số Tiếng Anh 99.14/100. Thật đáng khâm phục biết bao!

Các bạn học sinh lớp Năm thì vui mừng với kết quả học tập: Hoàn thành chương trình Tiểu học và hân hoan khi được lên lớp Sáu. Trong năm học này, bạn Lê Trần Hương Giang đã vươn lên trong học tập để nhận được giải thưởng Academic Champion dành cho học sinh lớp Năm.

Còn kết quả học tập của các bạn học sinh lớp Chín mới tuyệt vời làm sao!

Bạn Lê Hồng Nhật đạt điểm trung bình toàn môn của chương trình tiếng Việt là 8.5/10 và điểm số tiếng Anh cuối năm 92,46/100.

Tham dự hội thi học sinh Giải Tiếng Anh cấp Quận năm học 2022-2023, hai bạn Lê Hồng Nhật và Phạm Gia Hân đã đạt giải II. Riêng bạn Lê Hồng Nhật vinh dự đạt giải III hội thi Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2022-2023 dành cho học sinh khối lớp Chín.

Bên cạnh đó, các bạn học sinh lớp 4 -5 đã đạt được giải khuyến khích trong hội thi nhạc kịch Tiếng Anh bằng Lịch sử Việt Nam. Tự hào biết bao khi bạn Lê Hiếu Minh lớp 5 đạt giải II cá nhân trong bài thuyết trình hội thi nhạc kịch Tiếng Anh bằng Lịch sử Việt Nam.

Một năm học sắp qua đi!

Trong thời gian này, tất cả các lớp đều miệt mài tập luyện tiết mục văn nghệ của lớp với một niềm mong muốn: Tiết mục văn nghệ của lớp mình phải thật hay, thật vui tươi và thật đẹp với những bộ trang phục đủ màu sắc và những động tác múa thật đều và đẹp. Điều đó có nghĩa là buổi lễ Tổng kết và buổi lễ Tri ân cuối năm học 2022-2023 phải là một buổi lễ thật trang trọng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi học sinh.

Cô chúc các em đạt được nhiều mong ước trong tương lai.

**Phùng Thị Tuyết Minh – Phụ trách cấp cáo Chương trình Việt Nam**